

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

(ด้านเกษตรผสมผสาน)

11. นายอารีระห์ อาแว

ข้อมูลทั่วไป

นายอารีระห์ อาแว (อายุ 51 ปี) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 114 บ้านบาเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พิกัด : 47N E 784770 N 745950 มีสมาชิกครัวเรือนจำนวน 5 ราย แรงงานภาคการเกษตร จำนวน 3 ราย รายได้ครัวเรือน 85,000 บาท/ปี จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในปี พ.ศ. 2567



หลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

เดินประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป งานที่ทำไม่แน่นอน มีรายไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว จึงมีแนวคิดที่จะทำการเกษตรในพื้นที่ แต่มีปัญหาพื้นที่ที่เป็นดินทรายจัด รวมถึงไม่เคยทำการเกษตรมาก่อน จึงได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง พร้อมได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิดมีแรงบันดาลใจในการทำเกษตร หลังจากได้นำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในพื้นที่ตัวเอง เพื่อทำการเกษตร ปลูกผัก มีผักไว้บริโภค และจำหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัว และได้้นำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตของตนเอง

กิจกรรมในแปลง

ดำเนินกิจกรรมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินทรายจัด จำนวน 2.5 ไร่ ปลูกพืชผักผสมผสาน อาทิ ถั่วพู ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม มะเขือ พริก มะละกอ มะพร้าว และทุเรียน



องค์ความรู้ที่มี

1. มีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงได้รับสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน อาทิ ปูนขาว ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ พืชปุ๋ยสด และสารเร่ง พด.ต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

2. มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักไม้ผลผสมผสาน การปลูกพืชผักหมุนเวียน โดยได้เข้ารับการฝึกอบรมการปลูกพืชผักในพื้นที่ดินทรายจัด ฝึกอบรมการจัดการสวนไม้ผลครบวงจร และองค์ความรู้การจัดการโรคและแมลง การสังเกตอาการ และวิธีการจัดการโรค รวมถึงได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ผล อาทิ พริกหยวก กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ พริกชี้ ถั่วพู มะละกอ กัลฉ่าย และมะพร้าว จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

3. มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดแบ่งพื้นที่ สัดส่วนในการบริหารจัดการการปลูกพืช การเลือกชนิดพืชปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จากการเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

4. มีองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ภายในแปลงของตนเองได้ มีการพัฒนาพื้นที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำเกษตรได้อย่างหลากหลายขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ของเกษตรกรศูนย์เรียนรู้และเกษตรตัวอย่าง และได้รับความรู้ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รายการมาแฉัด แลพิกุลทองฯ และจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ